

รฟม. ทำบุญตักบาตรร่วมกัน



เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. นำคณะผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ร่วมทำบุญตักบาตร ณ อาคาร 1 รฟม. ทั้งนี้ รฟม. ได้กำหนดให้การทำบุญตักบาตรร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน

รฟม. ใ้การต้อนรับคณะครูจาก West Java Education and Training Board's Leadership Training Program ในการศึกษาดูงาน รฟม.



เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 รฟม. ใ้การต้อนรับคณะครูจาก West Java Education and Training Board's Leadership Training Program นำโดย DR. HERRI HUDAYA (HEAD OF EDUCATION AND TRAINING BOARD, WEST JAVA PROVINCE) โดยได้รับเกียรติจาก คุณปกรณ์ เกตุแย้ม หัวหน้าแผนกศึกษาโครงการ กองวางแผนโครงการรถไฟฟ้า ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า กล่าวบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมโครงการรถไฟฟ้าและคุณสมบัตินหาผล ผู้จัดการด้านจราจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนการขยาย) สัญญาที่ 1 บวมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับกรจัดการด้านจราจรระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

รฟม. ร่วมกับสภาวิชาชีพช่างเทคนิคสร้างมหาคุณศรัทธาโลहित



เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 รฟม. ได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สร้างมหาคุณศรัทธาโลहित โดยกับวิชาโลหิตในครั้งนี้มีพนักงาน/ลูกจ้าง ผู้ที่ปฏิบัติงานภายใน รฟม. และพนักงานจาก บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) ร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างพร้อมเพรียง

รฟม. ใ้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ณ สถานีเตาปูน



เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. ใ้การต้อนรับ ดร.ฮิโรโกะ ชิซุมิ ที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนำคณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ณ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ใ้ได้รับความร่วมมือทางภารกิจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA : Japan International Cooperation Agency) และธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JIBIC : Japan Bank for International Cooperation)

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน การจัดการเป็นเลิศด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย



เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 พ.ต.ท. อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. เป็นประธานในโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการจัดการเป็นเลิศด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยผู้เชี่ยวชาญโครงการใ้รับฟังการบรรยายและดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลายด้าน อาทิ การบริหารจัดการความปลอดภัย เทคนิคการออกแบบโดยอาศัยระบบธรรมชาติที่เกื้อหนุนต่อสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ดีและกลยุทธ์ประหยัดพลังงาน ณ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

รฟม. มอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์ เครื่องย้ายภาคีรัฐต่อต้นการทุจริต



เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 รฟม. ใ้คำพิชิตมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ "ซารายางใจไทยทุจริต" โดยมีนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. เป็นประธานในพิธีและเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์ให้กับผู้บริหารและพนักงานของ รฟม. ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่การยอมรับการดำเนินงานตามการปฏิบัติงานและประมาผลการทุจริตจำนวน 58 คน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน รฟม. ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานด้านความโปร่งใสและปราบปรามการทุจริตของ รฟม. ซึ่ง รฟม. ใ้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับที่ 2

รฟม. เปิดงาน "MRT 11 ปี ส่งความสุขรับเปิดเทอม"



เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 พลอากาศเอก ประจันต์ จันทอง บริหารการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดโครงการ "MRT 11 ปี ส่งความสุขรับเปิดเทอม" เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี ของการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้า MRT ซึ่งจัดขึ้นโดย รฟม. และ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี พล.อ.สรยุทธศุภชลาศัย องคมนตรี ประธานกรรมการ รฟม. คณะกรรมการ รฟม. และผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

รฟม. ต้อนรับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการศึกษาดูงาน รฟม.



เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 รฟม. ใ้ต้อนรับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ณ หัวใจแห่งเมืองกรุงรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญา 2 ช่วงสถานีสนามไชย-สถานีท่าพระ จากนั้นได้เดินทางมาส่วนปฏิบัติงานใหญ่ รฟม. เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "เปิดยุทธศาสตร์รถไฟฟ้าใต้ดินของไทย" จากนายเอกพงศ์ สิริกันทรมาศ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ รักษาการรองผู้อำนวยการ รฟม. (วิศวกรรมและก่อสร้าง) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร รฟม.

กิจกรรม "ทำบุญวันเกิด" ประจำเดือนพฤษภาคม



เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 รฟม. ใ้จัดกิจกรรม "ทำบุญวันเกิด" ประจำเดือน พฤษภาคมให้แก่พนักงาน รฟม. ที่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคม ณ วัดพระธรรมมหาธาตุ วรมหาวิหาร และไปบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็ก ๆ ณ โรงเรียนบ้านเด็กงามอินทรา

รฟม. ร่วมกับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "เปิดบ้านรถไฟฟ้า" ณ สถานีอิสรภาพ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 รฟม. ร่วมกับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงสถานีสนามไชย-ท่าพระ จัดกิจกรรม "เปิดบ้านรถไฟฟ้า" โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่โครงการรถไฟฟ้า เข้ามาเยี่ยมชมการทำงาน เทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ "กว่าจะเป็นรถไฟฟ้า" ณ สถานีอิสรภาพ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 100 ราย

